

8 กรกฎาคม 2558 หน้า 6 (1)

เตรียมความพร้อมสู่ ‘การยางแห่งประเทศไทย’

ขณะนี้วงการยางพาราไทยต่างลุ้นและรอคอยมติใหม่แห่งวงการยางแบบใจจดใจ ภายหลังจาก **ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย** ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระ 3 เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างดำเนินการนำร่างดังกล่าวถวาย **พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว** เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยจะเกิดองค์กรใหม่คือ **“การยางแห่งประเทศไทย”** หรือ กยท. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและบริหารงานยางพาราของประเทศอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด อุตสาหกรรม งานวิจัย และวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะทำการพัฒนายางพาราให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ที่ **พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย** ประกาศบังคับใช้ มี 3 หน่วยงานยางพาราที่ต้องยุติบทบาทลงและยุบรวมกัน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ขณะเดียวกันจะมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้นคือ **การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)** หรือ Rubber



Authority of Thailand (RAOT) เป็นซึ่งองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานพัฒนาระบบยางพาราของประเทศให้เป็นเอกภาพและมีศักยภาพสูงขึ้น พร้อมผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้นำตลาดยางพาราโลกในอนาคต

สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมคือ การบริหารจัดการองค์กร ทั้งระบบการเงิน บัญชี

และงบประมาณของปี 2558-2559 ซึ่งจะต้องปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็น กยท. โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2558 อาจต้องนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ กยท. ประมาณ 2 เดือน หรือแม้แต่ระบบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยด้วย ซึ่ง สกย.จะมีบทบาทภารกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มุ่งการส่งเสริมปลูกแทน มาเป็นการสนับสนุนกิจการของสถาบันเกษตรกรให้เติบโตขึ้น สำหรับประเด็นที่นำมาเป็นห่วงคือ การใช้



8 กรกฎาคม 2558 หน้า 6 (2)



เงินสงเคราะห์ หรือเงินเซส (Cess) โดย กยท.จะต้องกำหนดแผนบริหารเงินกองทุนนำเสนอดต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ เพื่อควบคุมการขยายตัวของ กยท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไป

เบื้องต้นจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของ กยท. และพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ทั้งยังต้องพัฒนาระบบไอที (IT) เพื่อ

การบริหารจัดการยางพาราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเตรียมยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนพัฒนายางพาราให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม 16 โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืนในการ

8 กรกฎาคม 2558 หน้า 6 (3)

ประกอบอาชีพการทำสวนยาง และสามารถยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพด้วย

นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการกองทุนพัฒนายางพารา โดยจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อวัตถุประสงค์ 6 ข้อ คือ 1.ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กร 10% 2.ใช้สนับสนุนการศึกษาริวิจัยยางพารา 5% 3.ใช้เพื่อส่งเสริมการปลูกแทน 40% 4.ใช้เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ พัฒนาระบบตลาดและการขนส่ง และรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ 35% 5.สวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 7% และ 6.ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกร 3%

อย่างไรก็ตาม วาระเริ่มแรกจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด กยท. และแต่งตั้งผู้ว่าการ กยท.เป็นการชั่วคราวขึ้นมาดูแลก่อน และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กรม. จะมีการแต่งตั้งประธานบอร์ด กยท. พร้อมแต่งตั้งผู้ว่าการ กยท.ตัวจริง เพื่อทำหน้าที่บริหารและขับเคลื่อน กยท.ต่อไป และเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง โดยมีหน่วยงานยางระดับจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา และบริหารจัดการยางพาราในพื้นที่อย่างครบวงจร ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การผลิต การแปรรูป และการตลาด

“อนาคต กยท.จะเป็นหน่วยกำหนดนโยบายด้านยางพาราทั้งระบบของชาติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในการบริหารจัดการยางพาราไทย ดังนั้นบุคลากรและเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ กยท. เพื่อเป็นกำลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรชาวสวนยาง อุตสาหกรรมยางพารา และช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และคาดว่า กยท.จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับยางพาราไทยมีความมั่นคงและยั่งยืนด้วย” รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว.

8 กรกฎาคม 2558 หน้า 8

เงินขึ้นภาษีนำเข้ายางกคราคาร่วงแรง

- หลังข้อตกลงวันจัดเก็บสิ้นสุด 30 มิ.ย.
- ชาวสวนร้อง 'บักตุ๋' เจรจาช่วยเหลือต่อ

ชาวสวนยางจากราคาลับมาขยับไม่ถึง 50 บาท/กก. เหตุข้อตกลงวันภาษียางคอมปาวด์นำเข้าสิ้นสุดแล้วเมื่อ 30 มิ.ย. จีนประกาศเพิ่มจัดเก็บทันทีจาก 5% พุ่งเป็น 12% ร้องนายกอชาติยั้งหะร่วมลงทูนรถไฟทางคู่ อ่อนทางการจีนช่วยเหลือต่อ มิเช่นนั้นส่งออกยางทั้งระบบกลับมามีปัญหาแน่

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ราคาขยางได้กลับมารับตัวลดลงอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง จาก กิโลกรัม (กก.) ละ 52 บาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ปัจจุบันเหลือเพียง กก.ละ 49 บาท กำลังส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางอย่างกว้างขวางและรุนแรง สาเหตุมาจากรัฐบาลจีนซึ่งเป็นผู้รับซื้อยางคอมปาวด์ (ยางธรรมชาติที่มีส่วนผสมสารเคมี) รายใหญ่ประกาศเพิ่มภาษีนำเข้ายางคอมปาวด์จาก 5% เป็น 12% ซึ่งเป็นข้อกีดกันทางการค้ากับผู้ส่งออกยางคอมปาวด์จากประเทศไทย

"การประกาศขึ้นภาษีดังกล่าวของจีนทำให้ผู้ส่งออกยางคอมปาวด์จากไทยต้องเสียภาษีนำเข้าถึงตันละ 1,500 หยวน ถือเป็นกีดกันทางการค้าเพราะทำให้ไทยเสียเปรียบ ไม่สามารถส่งออกในอนาคต คิดเป็นปีละ 7.5 แสนตัน และกดดันให้ราคายางในประเทศลดต่ำลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน" นายอุทัยกล่าว

นายอุทัยกล่าวว่า การขึ้นภาษีนี้นี้เป็นผลจากข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และนายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เจรจาขอให้จีนยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าขยางคอมปาวด์จากไทยเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อดันราคายางดีขึ้นนั้นได้ครบกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา จึงอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เร่งเจรจารัฐบาลจีนให้ยกเว้นภาษีดังกล่าวอีกเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยางคอมปาวด์ของไทย และไม่สร้างความเสี่ยงภัยในภาพรวมการส่งออกยางของไทยด้วย

"ที่ผ่านมารัฐบาลจีนถือเป็นมิตรประเทศที่ดีกับไทยมา ยาวนานในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และ ได้ร่วมลงทุนกับไทยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะล่าสุด รัฐบาลจีนมีแผนร่วมลงทุนรถไฟทางคู่กับรัฐบาลไทย หาก รัฐบาลไทยได้มีการเจรจาขอความเห็นอกเห็นใจกับรัฐบาล จีนก็น่าจะเข้าใจและพิจารณาให้ความช่วยเหลือไทย ต่อปัญหานี้" นายอุทัยกล่าว

รายงานข่าวจากสถาบันวิจัยยางแจ้งว่า ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ประเภทยางแผ่นดิบอยู่ที่ 50.86 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.01 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 52.32 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.47 บาท/กก. ตามตลาดล่วงหน้าโตเกียวที่ปรับลดลงแต่ละระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ สาเหตุเพราะนักลงทุนชะลอการ ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงรวมถึงยางพารา จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของกรีซในยูโรโซน หลังจาก ผลการลงประชามติปฏิเสหมาตรการรัดเข็มขัดเพื่อแลก กับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกลุ่มเจ้าหนี้ ประกอบ กับสต็อกยาง ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เพิ่มขึ้น เป็น 153,123 ตัน จากสต็อกเดิมที่ 146,329 ตัน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558



8 กรกฎาคม 2558 หน้า 10



อีกแล้ว...ราคายางพารา

อุตสาหกรรมยาง

อุตสาหกรรมยางพาราของไทยกำลังเผชิญกับความผันผวนของราคาในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมา ราคาของยางพาราในตลาดจีนได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาของยางพาราในประเทศไทยก็ปรับตัวลดลงตามไปด้วย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ราคาของยางพาราที่เคยตกต่ำก่อนหน้านี้ถึงจุดต่ำสุดของราคาต่ำกว่า 40 บาทที่โรงงานในท้องถิ่นรับซื้อ กลับทะลุเพดาน กก.ละ 50 บาทขึ้นไป และขึ้นเรื่อยๆ รักษาอยู่ที่ราคา กก.ละราว 58 บาทที่เป็นราคาขยับขึ้น และ กก.ละ 61 บาทสำหรับน้ำยางสด ขณะที่ราคาขางรมควันชั้น 3 ราคาประมูลในตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ที่ กก.ละกว่า 63 บาท ราคานี้มีมาสิ้นสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน จากนั้นราคาดาวนลงเรื่อยๆ สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ราคาขางพาราที่โรงงานในท้องถิ่นรับซื้อขางแผ่นดิบเหลือ กก.ละ 50.15 บาท น้ำยางสด กก.ละ 49.00 บาท ส่วนราคาขางรมควันชั้น 3 ราคาประมูลในตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ อยู่ที่ กก.ละ 52.56 บาท พอมารั้ววันที่ 2 กรกฎาคม ขางแผ่นเหลือ กก.ละ 49.15 บาท และน้ำยางสดเหลือเพียง กก.ละ 47.50 บาท ขณะที่ราคาขางรมควันชั้น 3 ราคาประมูลในตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ อยู่ที่ กก.ละกว่า 52.79 บาท เป็นที่น่าสังเกตคือเกิดอะไรขึ้น เดิมทีราคาน้ำยางสดซึ่งปกติโรงงานในท้องถิ่นจะรับซื้อแพงกว่าขางแผ่น แต่กลับตาลปัตร ราคาน้ำยางสดถูกกว่าขางแผ่นถึง กก.ละ 2 บาท

การที่ราคาขางพาราขึ้นในช่วงนั้นเกิดมาจากบริษัทผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยาง 3 บริษัทคือ บริษัทศรีตรังแอโรอินดรัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทเซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด และบริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด ได้ร่วมมือกับ 7 บริษัทขางพาราในประเทศอินโดนีเซีย แต่สำหรับราคาขางพาราลดลงในครั้งนี้ คุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ในฐานะประธานสมาคมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย บอกว่าเกิดมาจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่คือจีนกำหนดสเปกหรือรับซื้อขางคอมปาวด์ใหม่ ทำให้ราคาขางพาราคงขยับขึ้นที่นั่นซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อน

"นับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ราคาขางคอมปาวด์ของไทยเริ่มราคาตกลงมาจากเดิมราคา กก.ละ 52 บาท มาอยู่ที่ 49 บาท ลดลง กก.ละ 3 บาท ถือว่าลดลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตขางคอมปาวด์ของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างกว้างขวาง สาเหตุหลักเกิดจากการที่รัฐบาลจีนซึ่งถือเป็นผู้รับซื้อขางคอมปาวด์รายใหญ่จากประเทศไทยได้ออกสเปกหรือรับซื้อขางคอมปาวด์ใหม่จากเดิมที่คิดกำไรเพียง 5% มาเป็น 12% เท่ากับเป็นการกีดกันผู้ส่งออกขางคอมปาวด์จากประเทศไทยทำให้ต้องเสียภาษีนำเข้าถึงตันละ 1,500 หยวน" คุณอุทัย ระบุ

ที่สำคัญคุณอุทัย บอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีนัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบและไม่สามารถส่งออกขางคอมปาวด์ในอนาคตได้ถึงปีละ 7.5 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายอย่างมหาศาล และจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางที่จะส่งผลให้ราคาขางในประเทศไทยลดต่ำลงชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน

ทางออกคือรัฐบาลไทยต้องเร่งเจรจากับรัฐบาลจีน ในฐานะที่เป็นมิตรประเทศที่ติดกันมานาน ให้ยกเว้นภาษีนำเข้าขางคอมปาวด์ที่ได้ปรับภาษีขึ้นใหม่ที่ 12% ให้คงใช้มาตรการภาษีดังกล่าวเช่นเดิมตามที่ใช่และได้มีการเจรจากับรัฐบาลจีนเมื่อปี 2551 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพราะปัจจุบันเกษตรกรขายขางต่ำกว่าราคาค้นทุนการผลิตอยู่แล้ว

ไหนๆ รัฐบาลจีนมีแผนร่วมลงทุนรถไฟรางคู่กับรัฐบาลไทย หากรัฐบาลไทยมีการเจรจาขอความเห็นอกเห็นใจจากรัฐบาลจีน ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งครับ!



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

8 กรกฎาคม 2558 หน้า 8

กระบอก 8 หน้า

แก้ไม่ได้ จะอยู่ทำไม

จริงๆก็เป็นที่น่าแปลกใจว่า เศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในสถานะที่สาละวันเพียงอย่างเดียว คือ ตกต่ำลงเรื่อยๆตั้งแต่ปลายปีก่อน จนถึงช่วง 6 เดือนหลังของปีนี้ ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจหลายแห่ง ยังคงปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจลง ทั้งยังทำนายเหมือนกันว่า จีดีพีไทยปีนี้ น่าจะโตต่ำกว่า 3% จากปีที่แล้วที่ขยายตัวเพียง 0.7%

ตัวชี้วัดดัชนีเศรษฐกิจจะดำเนินไปในทิศทางใดนั้น ก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างออกไป หรือแตกต่างที่แปลกออกไปในทิศทางตรงกันข้าม เริ่มตั้งแต่เศรษฐกิจโลกมีปัญหา สหรัฐฯกำลังจะฟื้นตัวแต่ตลาดเงินโลก ดันมาปั่นป่วนหนักซะก่อน ทำเอาเงินบาทแข็งกว่าชาวบ้าน 20-30%

ขณะที่ราคาน้ำมันตกต่ำลง ส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์พลอยตกต่ำไปด้วย โดยเฉพาะยางพารารวมถึงข้าว และพืชที่ทำปศุสัตว์ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และพืชพลังงานอย่างเอทานอล

เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ก็ทำให้ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 5 สิริรวมติดลบไป 5.01% คิดเป็นมูลค่าส่งออกราว 88,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากที่ควรจะทำยอดส่งออกได้ราว 92,000-100,000 ล้านดอลลาร์

สินค้าที่ติดลบหนักก็คือ สินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ติดลบค่อนข้างสูง รายการละประมาณ 10% ส่วนใครจะมาประกาศป่าวว่าส่งออกประเทศอื่นก็ติดลบกันทั้งนั้น มีสโตน์อยากจะถามว่า ใครสน?!

เพราะคนไทยไม่ได้จ้างบิดาภิบาลบริหารประเทศ อีกอย่างประเทศอื่นๆกำลังลงทุนกันอยู่ทั่วโลก บวกกลบคูณหารแล้ว ไม่เห็นจะมีใครกระเทือนชากับเรื่องส่งออก-นำเข้าสักเท่าไรหรอก มีก็แต่ผู้ส่งออกไทยที่ขาดทุนยับเยินจากค่าเงิน-กับเกษตรกรไทยนี้แหละที่ขายสินค้าได้ราคาต่ำมาก จนลงจนแทบไม่มีจะกินเพราะรัฐบาลไม่รู้จะช่วยเหลือด้วยวิธีอะไร ไม่ได้บอกสักคำว่าจะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบก็เกรงจะกลายเป็นประชานิยมถ่มน้ำลายรดที่ากกลับมาใส่หน้าตัวเองไป ชาวบ้านที่ไม่รู้เหนือใต้กับเขาก็ได้แต่นั่งทำตาปริบๆไป

นี่ยังไม่นับปัญหาอื่นๆที่ต้องเผชิญ เช่น การปิดธงแดงห้ามเครื่องบินจากไทยบินเข้าไปยังเส้นทางของ ICAO จนกว่าจะแก้ข้อบกพร่องอันเป็นนัยสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ กระทั่งถึงการไม่สามารถกักเก็บน้ำในเขื่อนไว้เพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภค-บริโภคของชาวไร่ชาวนา รวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่ในลุ่มเจ้าพระยาได้ เมื่อฝนทิ้งช่วงยาวนานออกไป สิ่งนี้ยิ่งทำให้ชาวนา และเกษตรกรไทยหมดที่พึ่ง และไม่มีวันจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

หันมาดูภาคธุรกิจเอกชน เมื่อชาวนา และเกษตรกรส่วนใหญ่หมดความสามารถซื้อสินค้าที่วางขายตามห้าง ก็ขายไม่ได้ โรงงานก็ต้องลดกำลังการผลิต และปลดคนงานตามทฤษฎีโดมิโนไป

วันก่อนก็เพิ่งจะได้ยินพรรคพวกสื่อด้วยกันบอกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเรียบผืดปกติจนเข็มกลัดเล่มเดียวได้อินไปไกลถึงขั้นที่เส้นเอาผู้คนวิ่งกรูกันมาแย่งเข็มเล่มนั้นกันอุตลุด

เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ รัฐบาลจะมีวาระข่าพล่อยให้คนทำงานไม่เป็น มองอะไรก็ไม่ออก แดมช่วยอะไรก็ไม่ได้ ทำงานต่อไปด้วยเหตุผลใด ทำไม่ไม่ปฏิรูป หรือปรับ ครม.เสียในช่วงเวลาที่ยังช่วยผู้คน และประเทศได้อยู่

มีสโตน์ จดจำว่าทะเลื่องชื่อของมหาบุรุษตั้ง เสียผิง ได้เสมอว่า เขาจะไม่เอาผลประโยชน์ประเทศชาติ และประชาชนมาแลกหรือทดแทนบุญคุณส่วนตัวแน่นอน

ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองไทยคิดได้อย่างนี้บ้าง เราคงไปไกลกว่านี้เยอะ!!

มีสโตน์

8 กรกฎาคม 2558 หน้า 12 (1)



Road Map... การพัฒนาสหกรณ์ยุค คสช.



บทความพิเศษ

วชิษฐ์พล พุทธิพงษ์

ปัจจุบัน มักได้ยินรัฐบาลประกาศใช้ระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรอยู่เสมอๆ เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูการผลิต 2557/2558 และโครงการสนับสนุนสินเชื่ออย่างพาราในสถาบันเกษตรกร เป็นต้น

แนวนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน จะเน้นการให้เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เพราะจะสร้าง

ความยั่งยืนในการประกอบสัมมาอาชีพดังเช่นรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน และได้กล่าวถึงแนวคิดว่าให้นำระบบสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรดังนี้ "...ลดกลไกพ่อค้าคนกลาง สร้างทักษะความรู้การตลาดให้เกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และกำหนดราคาสินค้าเองได้...ในเรื่องการเกษตรสำคัญมากที่สุดคือเรื่องการผลิตต้นทุนสั่งการไปแล้วว่าต้องทำให้ได้ในปีการผลิตนี้ โดยเริ่มจากสหกรณ์ที่เข้มแข็งก่อนโดยจัดเครื่องมือให้กับสหกรณ์ที่เข้มแข็ง ทั้งเมล็ดพันธุ์ ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องจักรต่างๆ โรงสีขนาดกลาง ขนาดเล็ก โรง

8 กรกฎาคม 2558 หน้า 12 (2)

**อบข้าว เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ให้ได้
เกษตรกรทุกคนกรุณาไปขึ้นบัญชีสหกรณ์ให้ได้
รัฐบาลจะได้ดูแลตามลำดับ...”**

จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับสหกรณ์ในการเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร โดยจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้ เมื่อต้นทุนทำการเกษตรลดลงเกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้น วิธีนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนมากกว่าวิธีการแบบเดิมที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและไม่มีความยั่งยืนอุปมาเหมือนการสอนให้เกษตรกรรู้จักวิธีเลี้ยงปลาหรือจับปลา มากกว่าที่รัฐจะนำงบประมาณไปซื้อปลามาแจกให้กับเกษตรกร

นอกจากนี้ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงเน้นย้ำในโอกาสเดียวกันว่า “...รัฐพยายามให้สหกรณ์มีบทบาทในการช่วยเหลือราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยให้เงินกู้หมุนเวียน เพื่อไปรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร..ที่ผ่านมานั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า...”

จากนี้ไปก็อยู่ที่ขบวนการสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ในภาคการเกษตร จะสามารถใช้โอกาสนี้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดีว่าในร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติในมาตรา 88 ระบุว่า “...รัฐต้องส่งเสริมระบบสหกรณ์...” ซึ่งทำให้มีความหวังว่าเมื่อรัฐส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งแล้วสหกรณ์จะได้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรอย่างจริงจังสักที

8 กรกฎาคม 2558 หน้า 12

เล็งปล่อยกู้สกก.กันทรลักษ์ 40 ล้าน สร้างโรงรมควันยางแผ่น/อัดก้อน

ศรีสะเกษ : นายสนิท ขาวสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 เพื่อพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนแก่สถาบันเกษตรกรนำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานแปรรูปยางที่จัดสร้างไว้แล้ว โดยมี ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ เป็นการประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อลงทุนก่อสร้างโรงรมควันยางแผ่นและยางอัดก้อน เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดศรีสะเกษ รับไปดำเนินการวิเคราะห์แผนการลงทุน โดยสถาบันเกษตรกรที่ประสงค์ขอสนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 1 สถาบัน คือ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด เป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงรมควันยางแผ่นและยางอัดก้อน ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ จำนวน 40 ล้าน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

ดร.สุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงรมควันยางแผ่นและยางอัดก้อนดังกล่าว จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไป มีแหล่งจำหน่ายยางพารา และเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพารา และโครงการนี้จะทำให้สถาบันเกษตรกร มีศักยภาพในการแข่งขันกับพ่อค้าเอกชนได้ รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบได้อย่างแท้จริง



8 กรกฎาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง

ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด สิงหาคม 2558 กันยายน 2558

กรุงเทพฯ ส่งขลา กรุงเทพฯ ส่งขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	58.45	58.20	58.65	58.40
ชั้น 2	57.85	57.60	58.05	57.80
ชั้น 3	57.30	57.05	57.50	57.25
ชั้น 4	57.00	56.75	57.20	56.95
ชั้น 5	56.55	56.30	56.75	56.50

ยางแท่ง

STR5L	54.50	54.25	54.70	54.45
STR20	50.90	50.65	51.10	50.85
น้ำยางชั้น 60%	39.15	38.90	39.35	39.10

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 13:48:25 น.

1. สรุปภาพการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางพารายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์กรีซที่ยังไม่มีความคืบหน้า และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ขณะที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ มากระตุ้นตลาด และต้องติดตามนโยบายต่างๆ ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาราคายางในระยะต่อไป

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.98 บาท ลดลงจาก 54.48 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 2.50 บาท หรือร้อยละ 4.59

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.48 บาท ลดลงจาก 53.98 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 2.50 บาท หรือร้อยละ 4.63

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.98 บาท ลดลงจาก 53.48 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 2.50 บาท หรือร้อยละ 4.67

4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.24 บาท ลดลงจาก 24.09 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.85 บาท หรือร้อยละ 3.53

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.44 บาท ลดลงจาก 21.17 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.73 บาท หรือร้อยละ 3.45

6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.77 บาท ลดลงจาก 51.84 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 4.07 บาท หรือร้อยละ 7.85

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และ ยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ชื่อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

- 2 -

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.70 บาท ลดลงจาก 62.43 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.73 บาทหรือร้อยละ 4.37
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.55 บาท ลดลงจาก 61.28 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.73 บาทหรือร้อยละ 4.46
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.66 บาท ลดลงจาก 42.75 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.09 บาท หรือร้อยละ 4.89

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.45 บาท ลดลงจาก 62.18 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.73 บาท หรือร้อยละ 4.39
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.30 บาท ลดลงจาก 61.03 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.73 บาท หรือร้อยละ 4.47
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.41 บาท ลดลงจาก 42.50 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.09 บาท หรือร้อยละ 4.92

2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนกรกฎาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียวมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนผิดหวังต่อข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและชะลอการซื้อเพื่อจับตาเหตุการณ์ประชามติของกรีซ ประกอบกับราคาน้ำมันค่อนข้างผันผวนในทิศทางที่ปรับตัวลดลง

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

- 3 -

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 170.33 เซนต์สหรัฐฯ (57.20 บาท) ลดลงจาก 180.02 เซนต์สหรัฐฯ (60.34 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 9.69 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 5.38

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 208.65 เยน (56.53 บาท) ลดลงจาก 217.46 เยน (58.67 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 8.81 เยน หรือร้อยละ 4.05

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2558--